



ที่ นศ ๐๐๐๓/ว ๕๗๐๓

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔ ไว้เบิกเหลืออมปี

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว๑๓๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ด้วยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้เบิกเหลืออมปี ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว๑๓๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

๑. การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔ ไว้เบิกเหลืออมปีกรณีมีหนี้ผูกพันทุกรายการ โดยไม่กำหนดวงเงิน

๑.๑ กรณีหน่วยงานของรัฐที่มีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง ให้บันทึก PO ผ่านระบบ GFMS Web Online สำหรับกรณีที่มีสัญญาหรือข้อตกลงที่ต้องชำระเงินให้ผู้ขายต่างประเทศ กับให้บันทึก เอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบGFMS Web Online

๑.๒ กรณีหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช้ส่วนราชการซึ่งมีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง ให้บันทึก เอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบGFMS Web Online

๑.๓ กรณีหน่วยงานของรัฐที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนออกประกาศ ให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นเสนอราคาต่อหน่วยงาน หรือมีหนังสือเชิญชวน หรือมีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรืออยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ GFMS Web Online

๑.๔ กรณีหน่วยงานของรัฐได้รับการจัดสรรงบประมาณในรายการเงินชดเชยค่าก่อสร้างตาม สัญญาปรับราคาได้ (ค่า K) รายการค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินที่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่ ที่จะเวนคืนแล้ว รายการเงินชดเชย เยียวยาที่จะต้องจ่ายแก่ประชาชนตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี รายการค่าดอกเบี้ยเงินกู้และค่าชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายรัฐบาล รายการเงินอุดหนุนการให้บริการสาธารณะ รายการข้อตกลงคุณธรรม รายการค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัติให้ทุนแล้ว รายการโครงการก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการเอง รายการที่มีข้อผูกพันกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รายการเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รายการค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานราชการ เฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว และรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงิน ประเภท CK ผ่าน GFMS Terminal หรือผ่านระบบ GFMS Web Online

๑.๕ กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งยังไม่เป็น หน่วยงานผู้เบิกในระบบ GFMS และต้องเบิกจ่ายเงินรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจผ่านสำนักงานส่งเสริม

/การปกครองท้องถิ่น...

การปกครองท้องถิ่นจังหวัด เมื่อได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นออกประกาศให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอราคาต่อหน่วยงานหรือมีหนังสือเชิญชวน หรือมีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรืออยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการบันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบGFMS Web Online

๑.๖ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำรองเงินประเภท CX และ/หรือ CK ตามข้อ ๑.๑ ถึง ๑.๕ ข้างต้น ให้หน่วยงานของรัฐเลือก (List) รายการเอกสารสำรองเงิน และรายละเอียดส่งให้หน่วยงานส่วนกลางยืนยันข้อมูล (Confirm) ในระบบ GFMS สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานผู้เบิกในระบบ GFMS ต้องทำการยืนยันข้อมูล (Confirm) ด้วย

๑.๗ กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานผู้เบิกแทนให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี เช่นเดียวกับหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และแจ้งรายละเอียดให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณยืนยันข้อมูล

๒. กรณีหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทนประสงค์จะยกเลิกรายการที่ยืนยันข้อมูล (Confirm) ในระบบ GFMS ให้ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ) ก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปีให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๔ หากไม่ดำเนินการภายในกำหนด งบประมาณต้องถูกพับไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้สามารถ Download รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง [www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th) หรือสแกนผ่าน QR Code ด้านล่างนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายปรีชา ชนะกิจกำจร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช  
กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง  
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๑๖๐  
โทรสาร.๐-๗๕๓๔-๑๑๔๓  
Email [nrt@cgd.go.th](mailto:nrt@cgd.go.th)

